



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

ราษฎรหุบกะพง รับมอบเอกสารสิทธิ ใช้ประโยชน์ในที่ดินพระราชทาน

นายสมชาย ชาญณรงศ์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต มอบอำนาจการจัดที่ดิน ในหมู่บ้านสหกรณ์โครงการหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๗๕๗, ๑๒๗๕๘ และ ๑๓๖๖๘ เนื้อที่ประมาณ ๑๒,๐๗๙ ไร่ ๑ งาน ๘๑ ตารางวา ให้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กับ สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด เพื่อจัดและพัฒนาที่ดินของโครงการให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง หรือมีเพียงเล็กน้อยไม่พอแก่การ ครอบครอง ใช้ประกอบกิจการเกษตรโดยให้กรรมสิทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง

พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการ โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ ห้วยสัตว์ใหญ่ หุบกะพง ดอนขุน ห้วยหนองพลับ กัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี มีดำริเกี่ยวกับเรื่องที่ดินในโครงการหุบกะพง ว่าสมควรที่จะให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบ ออกเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่ออนุญาตหรือรับรองการถือครองที่ดินให้กับเกษตรกรสมาชิกผู้ครอบครองที่ดินโดยถูกต้อง และเป็นการยืนยันหลักเขตในที่ดินทำกินของเกษตรกร เป็นการตอบแทนให้กับสมาชิกสหกรณ์ผู้ได้รับพระราชทานที่ดินทำกิน ที่ปฏิบัติตามระเบียบ และเป็นแบบอย่าง ที่ดี อันเป็นการสร้างแรงจูงใจไม่ให้เกิดสมาชิกรายอื่น ๆ กระทำผิดระเบียบในอนาคตและทำให้ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตฯ เกิดความภาคภูมิใจ เห็นความสำคัญห่วงแหนสิทธิในที่ดินที่ได้รับพระราชทาน และเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่มีต่อชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านสหกรณ์หุบกะพง

“พื้นที่ตรงนี้เป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อยู่ในพระปรมาภิไธย รวมพื้นที่ประมาณ 12,079 ไร่ เดิมเป็นพื้นที่แห้งแล้ง สภาพไม่เหมาะสมในการทำเกษตร พระองค์ท่านก็มีพระราชประสงค์ตั้งแต่ปี 2507 ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาปรับปรุง จากนั้นราษฎรที่ต้องการที่ทำกินแต่ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองมาอาศัยอยู่ในโครงการฯ โดยใช้หลักการสหกรณ์ดำเนินการ โดยเอกสารสิทธิ มอบให้เพื่อ ใช้ ทำกินและสามารถตกทอดถึงลูกหลานได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับราษฎร ที่ได้สิทธิในที่ทำกิน จักได้นำที่ดินไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ” นายสมชาย ชาญณรงศ์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่า บทบาทของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการสนองพระราชประสงค์ในการใช้หลักการสหกรณ์เข้ามาดำเนินการให้กับราษฎร ที่เข้ามาอยู่ในโครงการฯ ก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้ง เรื่องของการพัฒนาที่ดิน เรื่องน้ำ เรื่องการทำถนนเข้าพื้นที่ นที่ การลำเลียงผลิตผลสู่ตลาด มีการรวมกลุ่ม จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 427 คน มีทุนดำเนินการกว่า 29 ล้านบาท มีการรวมกันซื้อ รวมกันขาย โดยที่กลุ่มมีผลผลิตนำออกจำหน่ายหลายอย่าง

ทั้งนี้ศูนย์สถิติสหกรณ์โครงการหุบกะพง ได้ทำการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินให้แก่เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หุบกะพง โดยในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 มีเกษตรกรที่ผ่านคุณสมบัติครบถ้วน เห็นควรได้รับจำนวน 86 ราย ที่ดิน 163 แปลง พื้นที่รวมประมาณ 1,379 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา

“หลักเกณฑ์ที่ราษฎรจะได้รับที่ดินก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรเป็นหลัก มีความขยันขันแข็งได้รับการรับรองจากชุมชน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการอื่น และต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง สำหรับการมอบเอกสารสิทธิ์ให้กับเกษตรกร ในครั้งนี้ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานที่ดินทำกิน และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นที่หาที่สุดมิได้ เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับเอกสารสิทธิ์ก็ต้องทำประโยชน์ในพื้นที่ทำกินอย่างคุ้มค่า ส่วนกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็สนองพระราชดำริพระองค์ท่าน โดยดำเนินการในลักษณะสหกรณ์และได้น้อมนำ หลักเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นตัวนำในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ได้นำไปปฏิบัติใช้อย่างต่อเนื่องต่อไป ” นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

.....